

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภารกิจของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/65
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายวิทยา ประเทศ	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	รองประธาน
2. นางสาวศรภัฏ ชูกะนันท์	หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนผู้บริหาร	คณะกรรมการ
3. นายมาโนช แสงวิภาสณภาพร	กลุ่มงานอาคารสถานที่	คณะกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ	กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ	คณะกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร	กลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร	คณะกรรมการ
6. นายภูเมศวร์ วงษ์คำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
7. นางสาวसानีตา સાແລ	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายวินัย รอดไทโร เลขานุการกรม ประธานคณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายวิทยา ประเทศ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	มติที่ประชุม/มอบหมาย
1	ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ - ไม่มี	- รับทราบ
2	ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก	- รับทราบ
3	ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อทราบ 3.1 คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 27/ 2564 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภารกิจของหน่วยงาน ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้ - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม (ต่อ)	-รับทราบ คำสั่ง สล.ที่ 27/ 2564 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภารกิจของหน่วยงาน

ลำดับ	เรื่อง	มติที่ประชุม/มอบหมาย
4	<p>- เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการกรมมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลด ผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ</p> <p>- เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้</p> <p>- เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก</p> <p>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</p> <p>4.1 ต้องดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เป็นแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารจัดการงานสารบรรณ - บริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ - งานเลขานุการของนักบริหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของนักบริหาร - งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีต่างๆ - บริหารจัดการงานห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย <p>4.2 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan : BCP) สำนักงานเลขาธิการกรม ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของสำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย โดยเรียงลำดับความสำคัญในประเด็นสถานการณ์ที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ลำดับ 1 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง ลำดับ 2 เหตุการณ์อุทกภัย ลำดับ 3 เหตุการณ์อัคคีภัย ลำดับ 4 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงจลาจล/ 	<p>-รับทราบ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของกาควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เป็นแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นหลัก Owner ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้</p> <p>-รับทราบ เห็นชอบในการจัดทำแผนฯ</p>

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวसानิตา સાલે ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 นายวิทยา ประเทศ ผู้ตรวจรายงานการประชุม